



Tiến Sĩ Devon Q. Horton, *Tổng Giám Đốc*

Ông Dijon DaCosta, Sr., *Chủ Tịch Hội Đồng*
 Bà Deirdre P. Pierce, *Phó Chủ Tịch*
 Bà Anna Hill
 Bà Whitney McGinniss
 Bà Allyson Gevertz
 Bà Vickie B. Turner
 Tiến Sĩ Joyce Morley

PHÁT HÀNH NGAY

05 Tháng Mười Hai 2024

Liên Hệ:

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)* 678-481-4110
 Carla Parker 404-734-1717

Năm Trường Học của DeKalb County School District được Vinh Danh với *Giải Thưởng Thành Công ở Bậc Cao Đẳng/Đại Học Quốc Gia*

(STONE MOUNTAIN, GA)—Năm trường học của DeKalb County School District (DCSD) đã nhận được [Giải Thưởng Thành Công ở Bậc Cao Đẳng/Đại Học](#) danh giá năm 2024, ghi nhận những nỗ lực xuất sắc trong việc chuẩn bị cho học sinh vào cao đẳng/đại học. Giải thưởng được tổ chức phi lợi nhuận [GreatSchools](#) trao tặng, nhằm vinh danh các trường trung học phổ thông công lập đã xuất sắc giúp học sinh ghi danh vào cao đẳng/đại học và đạt thành công trong hành trình giáo dục bậc cao.

Năm trường học của DCSD nhận được vinh dự quốc gia này gồm:

- [Arabia Mountain High School](#)
- [DeKalb Early College Academy \(DECA\)](#)
- [DeKalb School of the Arts \(DSA\)](#)
- [Southwest DeKalb High School](#)
- [Tucker High School](#)

“Tôi xin chúc mừng những trường học xuất sắc này đã nhận được sự công nhận xứng đáng”, Tiến Sĩ Devon Q. Horton, Tổng Giám Đốc DCSD phát biểu. “Như quý vị có thể thấy, trường của chúng tôi không chỉ đơn thuần là dạy học. Trên toàn Học Khu, chúng tôi cam kết hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đạt được thành công trong các mục tiêu giáo dục sau trung học và sự nghiệp của các em.”

[Giải Thưởng Thành Công ở Bậc Cao Đẳng/Đại Học](#) ghi nhận các trường học hỗ trợ hiệu quả cho học sinh trong quá trình ghi danh vào cao đẳng/đại học và khuyến khích việc tiếp tục học tập, đặc biệt đối với những học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Năm trường học của DCSD nằm trong nhóm tinh hoa gồm 104 trường công lập ở tiểu bang Georgia được nhận giải thưởng này.

Đây là lần thứ sáu cả hai trường [Arabia Mountain High School](#) và [DeKalb School of the Arts](#) nhận được [Giải Thưởng Thành Công ở Bậc Cao Đẳng/Đại Học](#).

[GreatSchools](#) là tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu cung cấp cho các gia đình các nguồn lực giá trị để giúp họ tiếp cận giáo dục chất lượng cao. Chỉ số Sẵn Sàng Học Đại Học của tổ chức này đánh giá mức độ các trường trung học phổ thông chuẩn bị cho học sinh vào cao đẳng/đại học và bắt đầu sự nghiệp, bằng cách so sánh với các trường khác trên toàn tiểu bang. Chỉ số này xem xét các yếu tố như tỷ lệ tốt nghiệp, kết quả thi đầu vào cao đẳng/đại học (SAT/ACT), và việc tham gia các khóa học nâng cao như Tú Tài Quốc Tế (IB), ghi danh kép và Xếp Lớp Nâng Cao (AP), cùng với tỷ lệ đỗ các kỳ thi AP.